

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	ผู้มาประชุม			
๑	นางนิระดาพร โสชาลี	ประธานสภา/สมาชิกสภา หมู่ ๑๑	นิระดาพร โสชาลี	
๒	นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์	รองประธานสภา/สมาชิกสภา หมู่ ๒	เทิดศักดิ์ คนมีสัตย์	
๓	นายทอง นาเหล็ก	สมาชิกสภา หมู่ ๑	ทอง นาเหล็ก	
๔	นายบพิธ สุวรรณภูษิต	สมาชิกสภา หมู่ ๓	บพิธ สุวรรณภูษิต	
๕	นายบุญมี หม่อมลุดัน	สมาชิกสภา หมู่ ๔	บุญมี หม่อมลุดัน	
๖	นายประมวล ยิ่งนอก	สมาชิกสภา หมู่ ๕	ประมวล ยิ่งนอก	
๗	นายมังกร ชูเชิด	สมาชิกสภา หมู่ ๗	มังกร ชูเชิด	
๘	นายภาณุวัชร บุญเทพ	สมาชิกสภา หมู่ ๘	ภาณุวัชร บุญเทพ	
๙	นายสมพร วินซีแซง	สมาชิกสภา หมู่ ๙	สมพร วินซีแซง	
๑๐	นายสุรพล ศรีบุญเรือน	สมาชิกสภา หมู่ ๑๐	สุรพล ศรีบุญเรือน	
๑๑	นายพิเชษฐ ปานด้วง	สมาชิกสภา หมู่ ๑๒	พิเชษฐ ปานด้วง	
๑๒	นางแดง ศรทศพล	สมาชิกสภา หมู่ ๑๓	แดง ศรทศพล	
๑๓	นายประยูร ศรีโพนเพ็ก	สมาชิกสภา หมู่ ๑๔	ประยูร ศรีโพนเพ็ก	
๑๔	นายไกรสิทธิ์ จำปามี	เลขานุการสภา อบต.	ไกรสิทธิ์ จำปามี	
	ผู้ไม่มาประชุม			
๑	นายสำรอง ผางแพ่ง	สมาชิกสภา หมู่ ๖	สำรอง ผางแพ่ง	
	ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑	นายพลิชฐ์ ถมปัต	นายก อบต.	พลิชฐ์ ถมปัต	
๒	นายสมบัติ ปานด้วง	รองนายก อบต.	สมบัติ ปานด้วง	
๓	นายนิพนธ์ สามล	รองนายก อบต.	นิพนธ์ สามล	
๔	นายนิธิเดช พิมพ์พิค้อ	เลขานุการนายก อบต.	นิธิเดช พิมพ์พิค้อ	
๕	จ.อ.สุภัช สีราบัว	รองปลัด อบต.	สุภัช สีราบัว	
๖	นางรัตน พิมพ์ลัย	หน.สำนักปลัด	รัตน พิมพ์ลัย	
๗	นายเฉลิม โคตรทา	ผอ.กองช่าง	เฉลิม โคตรทา	
๘	นางสาววิไลลักษณ์ วันจงคำ	ผอ.กองคลัง	วิไลลักษณ์ วันจงคำ	
๙	นางสาวอุมาภรณ์ นาเหล็ก	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	อุมาภรณ์ นาเหล็ก	
๑๐	นางสาวฐานิตา ชารี	นักจัดการงานทั่วไป	ฐานิตา ชารี	
๑๑	นายทรงเดช เขาชื่น	นักทรัพยากรบุคคล	ทรงเดช เขาชื่น	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๒	นางสาวอังคณา เหล่าโนนเขวา	ผช.นักวิชาการสาธารณสุข	อังคณา เหล่าโนนเขวา	
๑๓	นายกิริติ รุ่งวงษ์	นักวิชาการศึกษา	กิริติ รุ่งวงษ์	
๑๔	นางสาวพรภัส ผงสา	ผช.นักวิเคราะห์	พรภัส ผงสา	
๑๕	นายวีระพล เสมอกลาง	ผช.จนท.ธุรการ	วีระพล เสมอกลาง	
๑๖	นายยุพราช พะนาศรี	จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ	ยุพราช พะนาศรี	
๑๗	นายสุขสันต์ ภาวะรัตน์	จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ	สุขสันต์ ภาวะรัตน์	
๑๘	นายทักษิณ หินวิเศษ	นิติกร	ทักษิณ หินวิเศษ	
๑๙	นายพีระวัฒน์ เอนกรัตน์	ผช.นายช่างโยธา	พีระวัฒน์ เอนกรัตน์	
๒๐	นายสุติพงษ์ ใจหมั่น	ผช.นายช่างโยธา	สุติพงษ์ ใจหมั่น	
๒๑	นางสาวมานิดา คำภู	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	มานิดา คำภู	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ปลัด อบต.

เลขานุการสภาฯ

-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เข้าประชุมจำนวน ๑๓ คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภาฯ จดทะเบียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเชิญครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

นางนิระดาพร โสชาติ

ประธานสภาฯ

-เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้แทนประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนหม่อนที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณา อนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกู้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้เสนอญัตติ เนื่องจากการโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณจากหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งตาม ข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน และ กรณีที่หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้รายงาน

<p>ที่ประชุม</p>	<p>ขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ตามข้อ ๕๙ วรรคแรก ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะได้พิจารณาในระเบียบวาระต่อไป</p> <p>-รับทราบ</p>
<p><u>ระเบียบวาระที่ ๒</u></p> <p><u>นางนิระดาพร โสชาลี</u> ประธานสภาฯ</p>	<p><u>-เรื่องรับรองรายงานการประชุม</u></p> <p>(การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕)</p> <p>-ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้พิมพ์รายงานการประชุมสภาฯ และให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้มีโอกาสตรวจดูก่อนการประชุมแล้วนั้น เมื่อท่านได้ตรวจดูแล้ว จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดหรือไม่</p> <p>-เมื่อที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีมติจะขอมติที่ประชุม หากท่านใด “เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ กรุณายกมือขึ้น”</p> <p>(เห็นควรรับรอง ๑๒ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)</p> <p>-รับรอง</p>
<p><u>มติที่ประชุม</u></p>	<p><u>-เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี)</u></p> <p>- ไม่มี</p>
<p><u>ระเบียบวาระที่ ๓</u></p>	<p><u>-เรื่องที่เสนอใหม่</u></p> <p><u>๔.๑ ยุติติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง จำนวน ๔ รายการ) (สำนักปลัด อบต.จำนวน ๓ รายการ)</u></p>
<p><u>นางนิระดาพร โสชาลี</u> ประธานสภาฯ</p>	<p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ กำหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น</p>

นายพิสิษฐ์ ภูมิปิด

นายก อบต.

-ต่อไปจึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายขอเชิญค่ะ

-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพิสิษฐ์ ภูมิปิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมจำนวน ๗ รายการ

- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายบางรายการมีเงินงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้จ่าย และคณะผู้บริหารมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณจากรายการเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งต้องขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติดังต่อไปนี้

หลักการ

เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน รวมจำนวน ๗ รายการ

เหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนมีความประสงค์จะดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลและรองรับการบริการให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ จำนวน ๗ รายการ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณจากรายการเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน รายละเอียดดังนี้

ก.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

กองช่าง ๔ รายการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้าง

งบ ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

๑.รายการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้มารับบริการ

ตั้งไว้ จำนวน ๖๒๓,๐๐๐ บาท

๒.รายการ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ตั้งไว้ จำนวน ๖๗๔,๗๑๐ บาท

๓.รายการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถผู้มารับบริการ

ตั้งไว้ จำนวน ๑๖๓,๓๐๐ บาท

๔.รายการ ค่าก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนหม่อน

ตั้งไว้ จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

สำนักปลัด อบต. ๓ รายการ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

งบ ลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.รายการ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ใช้ในการจัดประชุมและใช้ในงานกิจกรรมของ อบต.

สวนหม่อน และไว้บริการประชาชน

ตั้งไว้ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

๒.รายการ จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์เพื่อใช้ในการจัดประชุมและใช้ในงาน

กิจกรรมอบต.สวนหม่อน และไว้บริการประชาชน

ตั้งไว้ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๓.รายการ ค่าปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

ตั้งไว้ จำนวน ๔๔๓,๐๐๐ บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๗ รายการ รวมเป็นเงิน ๓,๓๒๔,๐๑๐ บาท

ข.โอนลด

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้าง

งบ ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

ฯ เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ฯ

โอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๗ รายการ รวมเป็นเงิน ๓,๓๒๔,๐๑๐

บาท

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

ดังนั้น นายองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน จึงเรียนเสนอมายังสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เพื่อขอรับการอนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ดังกล่าวต่อไป ขอขอบคุณครับ

นางนิระดาพร โสขาลี
ประธานสภาฯ

-ขอขอบคุณ นายก อบต.ค๊ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๗ รายการ หรือไม่คะ

นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์
รองประธานสภาฯ

-เสนอต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นโครงการใหม่ตามที่ท่านนายก อบต.เสนออยู่ดีมานาน กระผมมีความเห็นว่าควรนำไปจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้หมู่บ้านต่างๆ ที่มีความเดือดร้อน โดยเฉพาะขณะนี้มีความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมมาก

นายพิเชษฐ ปานด้วง
สมาชิกสภาฯ

-เสนอต่อที่ประชุมว่าโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปีนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ดำเนินการเห็นควรนำงบประมาณที่เสนอนี้ไปดำเนินการ

นายบุญมี หม่อมลั่น
สมาชิกสภาฯ

-เสนอต่อที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาฯ อบต.ที่เสนอ โดยสมควรที่จะนำไปดำเนินการดูแลเส้นทางในหมู่บ้านต่างๆ

นางแดง ศรทศพล
สมาชิกสภาฯ

-เสนอต่อที่ประชุมว่าบ้านชีวังแคนประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านสาธารณูปโภค ขณะนี้ประสบปัญหาน้ำท่วม อีกไม่นานน้ำคงท่วมทางเข้าหมู่บ้านและถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะคงขาดคงต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าหมู่บ้าน ต้องการให้ อบต.ช่วยเหลือขุดขุดด้วย

นายกทอง นาเหล็ก
สมาชิกสภาฯ

-เสนอต่อที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับสมาชิกสภาฯ ที่อภิปรายอยากจะให้นำงบประมาณส่วนนี้ไปดูแลจัดทำโครงการในหมู่บ้านก่อนให้คงไว้เฉพาะโครงการที่มีความจำเป็นเช่นการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ส่วนโครงการอื่นที่เหลือขอให้นำไปดำเนินการในพื้นที่ของหมู่บ้าน

นายพลีชีพ ภูมิปิด
นายก อบต.

-ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าโครงการที่เสนออยู่ดีขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นั้น ทุกโครงการมีความจำเป็นซึ่งหากไม่นำเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ มาดำเนินการก็จะไม่มีเงินงบประมาณมาก่อสร้างได้ เพราะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เราก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ตามที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบว่า อบต.เราได้ตั้งงบประมาณในโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เช่นถนนเข้าบ้านขาม หมู่ที่ ๕ หรือก่อสร้างฝายจันท์ และโครงการอื่นๆ ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖ หากจะนำเงินสะสมมาดำเนินการก็ไม่สามารถทำได้เพราะติดขัดเรื่องระเบียบที่ไม่ให้นำเงินสะสมมาจัดทำ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นายกก็อยากจะใช้งบประมาณไปดำเนินการให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านแต่ติดขัดเรื่องไม่มีเงินงบประมาณ และติดขัดเรื่องระเบียบกฎหมายที่จะนำเงินงบประมาณมาใช้จ่าย สำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในเวลานี้ หากสภาฯการเข้าสู่ภาวะปกติคงได้ออกสำรวจความเสียหายและนำงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณไว้เช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินหรือพิจารณาเงินสะสมไปดำเนินการ ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้วางแผนไว้แล้ว

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภาฯ

-แจ้งที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายอีกหรือไม่
-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายดิฉันจะขอมติที่ประชุมนะค่ะ
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง ๔ รายการ, สำนักปลัด อบต.๓ รายการ) รวมเป็นเงิน ๓,๓๒๔,๐๑๐ บาท

มติที่ประชุม

กรณายกมือขึ้นค่ะ

(อนุมัติ ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ ๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

-อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง ๔ รายการ, สำนักปลัด อบต. ๓ รายการ) รวมเป็นเงิน ๓,๓๒๔,๐๑๐ บาท

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภาฯ

นายพลิชฐ์ ภูมิปิด
นายก อบต.

๔.๒ ญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการกรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองช่าง จำนวน ๔ รายการ)(สำนักปลัด อบต.จำนวน ๓ รายการ)

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคแรก กรณีที่หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น

-ต่อไปจึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายขอเชิญค่ะ

-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพลิชฐ์ ภูมิปิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการกรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ

- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมจำนวน ๗ รายการ (กองช่าง ๔ รายการ, สำนักปลัด อบต. ๓ รายการ) ตามระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๑ ที่ได้พิจารณาผ่านมาแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก แต่เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงต้องรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เพื่อไปดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ ถัดไปคือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติดังต่อไปนี้

หลักการ

เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อไปดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ ถัดไปคือปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน รวมจำนวน ๗ รายการ

เหตุผล

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมจำนวน ๗ รายการ (กองช่าง ๔ รายการ, สำนักปลัด อบต. ๓ รายการ) องค์การ

บริหารส่วนตำบลสวนหม่อนเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้
 จ่ายเงินต่อไปอีก แต่เนื่องจากว่าไม่สามารถก่อกำหนดผู้กักเงินได้ในปีงบประมาณ
 พ.ศ.๒๕๖๕ จึงต้องรายงานขออนุมัติกักเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 สวนหม่อน เพื่อไปดำเนินการก่อกำหนดผู้กักเงินในปีงบประมาณ ถัดไปคือ
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

กองช่าง ๔ รายการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้าง

งบ ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

๑.รายการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้มารับบริการ

ตั้งไว้ จำนวน ๖๒๓,๐๐๐ บาท

๒.รายการ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ตั้งไว้ จำนวน ๖๗๔,๗๑๐ บาท

๓.รายการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถผู้มารับบริการ

ตั้งไว้ จำนวน ๑๖๓,๓๐๐ บาท

๔.รายการ ค่าก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนหม่อน

ตั้งไว้ จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

สำนักปลัด อบต. ๓ รายการ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

งบ ลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.รายการ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ใช้ในการจัดประชุมและใช้ในงานกิจกรรมของ อบต.

สวนหม่อน และไว้บริการประชาชน

ตั้งไว้ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

๒.รายการ จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์เพื่อใช้ในการจัดประชุมและใช้ในงาน

กิจกรรม อบต.สวนหม่อน และไว้บริการประชาชน

ตั้งไว้ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๓.รายการ ค่าปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

ตั้งไว้ จำนวน ๔๔๓,๐๐๐ บาท

รายงานขออนุมัติกักเงิน จำนวน ๗ รายการ รวมเป็นเงิน ๓,๓๒๔,๐๑๐ บาท

เพื่อไปดำเนินการก่อกำหนดผู้กักเงินในปีงบประมาณ ถัดไปคือปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคแรก กำหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อ หนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”

ดังนั้น นายองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน จึงเรียนเสนอมายัง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เพื่อรายงานขออนุมัติกันเงิน จำนวน ๗ รายการ รวมเป็นเงิน ๓,๓๒๔,๐๑๐ บาท ดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลสวนหม่อนเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณครับ

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภาฯ

-ขอบคุณท่าน นายก อบต.คะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการ เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการกรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ หรือไม่คะ

นายกทอง นาเหล็ก
สมาชิกสภาฯ

-เสนอต่อที่ประชุมว่าเมื่อสมาชิกสภาฯ ได้อนุมัติให้โอนงบประมาณมาตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่แล้วก่อนที่จะลงมติในญัตติเรื่องการขออนุมัติกันเงิน อยากจะให้คณะผู้บริหารพิจารณางบประมาณใดๆ ก็ได้เพื่อนำลงไป ดำเนินการจัดทำให้กับพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ ด้วย

นายพลีษฐ์ ภูมิปิด
นายก อบต.

-ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าทางคณะผู้บริหารให้ความสำคัญในการที่จะจัดทำโครงการ ให้แก่หมู่บ้านต่างๆ ซึ่งการบริหารงานอยากให้ทุกคนร่วมกันหารือว่าจะแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ใดบ้างจะใช้งบประมาณมาจากส่วนไหน ถ้าจำเป็นในการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนอาจต้องนำเงินสะสมมาใช้ คงต้องได้มาหารือกันก่อนที่จะ ดำเนินการ ซึ่งได้หารือในส่วนนี้กับรองปลัด อบต. และปลัด อบต.ในเบื้องต้น แล้ว

นางนิระดาพร โสชาติ
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกัน เงินงบประมาณโครงการกรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันอีกหรือไม่

มติที่ประชุม

-ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายดิฉันจะขอมติที่ประชุมณะคะ
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณโครงการกรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง ๔ รายการ, สำนักปลัด อบต.๓ รายการ รวมเป็นเงิน ๓,๓๒๔,๐๑๐ บาท กรุณายกมือขึ้น ค่ะ

(อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

-อนุมัติให้กันเงินงบประมาณโครงการกรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง ๔ รายการ, สำนักปลัด อบต.๓ รายการ) รวมเป็นเงิน ๓,๓๒๔,๐๑๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕

นางแดง ศรทศพล
สมาชิกสภาฯ

เรื่องอื่นๆ

-เสนอต่อที่ประชุมว่าห้องน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชำรุดให้รอง ดำเนินการปรับปรุงด้วย

นายสมบัติ ปานด้วง
นายก อบต.

-เสนอต่อที่ประชุมว่าขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ทั้งคณะผู้บริหารรอง พนักงานเจ้าหน้าที่ และโดยเฉพาะสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ซึ่งจากการประชุม ทำให้ผมได้ทราบแนวทางปฏิบัติตลอดจนระเบียบต่างๆในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

นางนิระดาพร โสชาติ
(ประธานสภาฯ)

-ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่
-เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ขอขอบท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการทุกคน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนทุกท่านที่ร่วมดำเนินการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ ดิฉันขอปิดประชุม
-เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ไกรสิทธิ์ จำปามี ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

.....
บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

วันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วปรากฏว่ามีข้อความที่จัดบันทึกไว้ถูกต้อง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประยูร ศรีโพนเพ็ก ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายประยูร ศรีโพนเพ็ก)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ) แดง ศรทศพล กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางแดง ศรทศพล)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ) สำรอง ผางแพ่ง กรรมการและเลขานุการ
(นายสำรอง ผางแพ่ง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

■ การรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภากงศ์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้มีมติให้การรับรองแล้ว เมื่อคราวประชุมสภากงศ์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ) นิระดาพร โสชาติ

(นางนิระดาพร โสชาติ)

ประธานสภากงศ์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕